

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỤC BA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08 /KL-UBND

Lục Ba, ngày 07 tháng 01 năm 2022

KẾT LUẬN

Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân xã

Ngày 06/01/2022, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên họp tháng 12/2021 tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nhâm Dần. UBND xã thông báo Kết luận hội nghị với các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2021; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

1. Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần. Trong đó, Công an xã, trạm y tế xã phối hợp tham mưu, thực hiện chặt chẽ công tác nắm chắc tình hình di biến động dân cư, nhất là việc công dân địa phương đi làm ăn xã sẽ trở về nhà ăn Tết nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với các xóm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các gia đình có người thân trở về nhà ăn Tết nắm chắc, hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của chính quyền; Các tổ Covid cộng đồng xóm xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trước trong và sau Tết Nhâm Dần, họp tổ tự quản, BCTMT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCTMT và tổ tự quản. Các xóm khẩn trương tiến hành rà soát tới tất cả các hộ dân trong xóm có người thân đi làm ăn xã có nhu cầu về nhà ăn Tết để chủ động tư vấn, hướng dẫn cho từng trường hợp cụ thể để gia đình thông tin cho người thân của mình biết và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả trước trong và sau Tết. **Các Trưởng xóm nộp danh sách công dân của xóm hiện đang làm ăn xa sẽ về nhà ăn Tết Nhâm Dần về UBND xã (qua Văn phòng) trước ngày 15/01/2022;** quản lý, giám sát chặt chẽ công dân cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Trạm y tế theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm đối với các công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định; Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho nhân dân bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công chức VHXXH: thường xuyên tuyên truyền hàng ngày qua hệ thống đài truyền thanh của xã và các cụm loa truyền thanh các xóm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ và tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nhâm Dần.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Công an xã, công chức ĐCXĐ xã tham mưu, thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật tất cả các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn xã; Trưởng xóm chủ động tham mưu, phối hợp với Bí thư chi bộ- Trưởng Ban CTMT xóm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường. Kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời với Chủ tịch UBND xã các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xóm mình quản lý.

Công chức ĐC-XD chủ động tham mưu, thực hiện công tác quản lý đất đai, TNKS, quản lý xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Kết luận Thanh tra của Thanh tra huyện đối với công tác quản lý đất đai của UBND xã Lục Ba.

Công chức ĐC-XD- NN-MT tham mưu, thực hiện quyết liệt công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường. Đôn đốc các nhóm thực hiện đắp lề các tuyến đường bê tông ngõ xóm theo thiết kế đã được phê duyệt để tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định.

3. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ xuân; sản xuất, chế biến chè theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho GS-GC.

4. Công chức TCKT tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 theo dự toán đã được phê duyệt. Trước mắt, chuẩn bị đầy đủ kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động của đảng, chính quyền, đoàn thể xã trước, trong và sau tết Nhâm Dần theo kế hoạch.

5. Tiếp tục thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn của xã bảo đảm tiến độ và chất lượng. Phối hợp với phòng KT&HT huyện thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm xã theo kế hoạch; Hợp BCĐ xây dựng NTM để triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2022.

6. Văn phòng UBND và các công chức thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện CCHC, chuyển đổi số, giải quyết các TTHC theo quy định; Công chức TPHT tham mưu, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư của công dân theo quy định; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định.

7. Chuẩn bị tổ chức Tổng kết phong trào TĐYN năm 2021, phát động phong trào TĐYN năm 2022 của xã; Tổ chức hội nghị cán bộ, CC đầu năm 2022 theo quy định

8. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, công tác y tế, công tác dân số- gia đình- trẻ em trên địa bàn. Công chức VHXX: tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, xã đối với các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng BTXH, hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.